

HƯNG HÀ

Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch thấp do đâu?



Nhà máy nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà.

Ảnh: THÀNH TÂM

Đến nay, tỷ lệ hộ dân đã đầu tư sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Hưng Hà mới chỉ đạt 30%. Nguyên nhân một phần là do nhà máy nước sạch Hưng Hà (nguồn cung cấp nước cho 47,32% hộ dân trong huyện) dừng hoạt động.

Ông Trần Văn Chính, Trưởng thôn Lương Ngọc, xã Tân Tiến cho biết: Toàn thôn hiện có 230/767 hộ đã đầu tư sử dụng nước sạch của nhà máy nước sạch Hưng Hà. Nhưng gần 5 tháng nay các hộ dân không có nước sạch để sử dụng do

nhà máy đột ngột dừng hoạt động. Trong khi trước đó nhiều hộ trong quá trình lắp đặt đường ống sử dụng nước sạch đã phá bỏ giếng khoan, bể lọc, bể chứa của gia đình. Do vậy, khi nhà máy dừng cung cấp nước đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nhiều gia đình đã có ý kiến về vấn đề này.

Tân Tiến là 1 trong 17 xã phía Bắc và Đông Bắc của huyện Hưng Hà nằm trong phạm vi cung cấp nước của nhà máy nước sạch Hưng Hà, cũng là địa bàn đặt nhà máy nước. Ông Đào Duy Phúc,

Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhà máy nước trên địa bàn xã do Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà đầu tư xây dựng từ tháng 7/2016. Trong quá trình xây dựng, địa phương luôn tạo điều kiện cho Công ty về mặt bằng, cơ sở vật chất cũng như điều kiện an ninh để triển khai xây dựng nhà máy; đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng việc lắp đặt đồng hồ và sử dụng nước sạch. Đến ngày 14/7/2017, số hộ đã đầu tư và sử dụng nước sạch của xã là 378 hộ (đạt 20,92%) và các

hộ vẫn tiếp tục có nhu cầu lắp đặt và sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, cũng thời điểm này, nhà máy đột ngột dừng cung cấp nước cho các hộ dân. Việc này đã ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân cũng như làm giảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây khó khăn cho việc tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại đầu tư sử dụng nước sạch.

Trước thực trạng đó, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức họp bổ khuyết tháo gỡ khó khăn của nhà máy đồng thời có công văn chỉ đạo Công ty sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế khẩn trương thi công và cấp nước trở lại cho các hộ dân. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Công ty sớm ổn định bộ máy, triển khai thi công cung ứng nước để nhân dân yên tâm sinh hoạt và sản xuất... Mặc dù Huyện ủy, UBND huyện đã có nhiều biện pháp song đến đầu tháng 11/2017 Công ty vẫn không có báo cáo về nguyên nhân, lý do dừng hoạt động và cũng chưa hoàn thiện công trình, chưa tiếp tục cung cấp nước cho nhân dân. Sau khi UBND tỉnh trực tiếp làm việc với lãnh đạo Công ty, yêu cầu giải trình rõ nguyên nhân dừng hoạt động, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đồng thời thống nhất phương án giải quyết thì Công ty đã ký cam kết triển khai thi công và cung cấp nước trở lại cho người dân. Tuy nhiên, việc dừng hoạt động của nhà máy nước sạch Hưng Hà trong một thời gian dài (trong khi địa bàn cung cấp nước của nhà máy chiếm 47,32% hộ dân trong huyện) đã khiến cho tỷ lệ hộ dân đầu tư sử dụng nước sạch chung toàn huyện mới đạt 30%. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Về công tác lãnh đạo, chỉ

đạo, huyện rất quyết liệt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về chương trình nước sạch nông thôn. Đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư sử dụng nước sạch bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện, các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị, nhà đầu tư xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch tại địa phương. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 6 đơn vị cung ứng nước sạch với tổng công suất 51.500m³/ngày đêm. Tỷ lệ đầu tư và sử dụng nước sạch của nhân dân 18 xã, thị trấn có dự án hoàn thành đạt 51,58%; các doanh nghiệp đang khẩn trương lắp đặt đồng hồ cho các gia đình đăng ký. Ký hợp đồng sử dụng nước. Còn đối với 17 xã phía Bắc và Đông Bắc của huyện nằm trong phạm vi cung ứng của Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà, huyện sẽ tập trung đơn đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung đã cam kết với UBND tỉnh đồng thời đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện cần thiết cho Công ty triển khai thi công, hoàn thành các nội dung trên.

ANH ĐÀO

THÁI GIANG

Đón nhận cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông

Nhiều năm qua, sản xuất vụ đông ở Thái Giang (Thái Thụy) đã trở thành vụ sản xuất chính, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2017, UBND huyện Thái Thụy giao chỉ tiêu cho xã Thái Giang trồng 160ha cây màu vụ đông. Trước ngày 8/10/2017, toàn xã đã trồng được 70ha gồm 20ha dưa bí các loại, 20ha ngô, 20ha cải bắp, 5ha khoai lang và 5ha rau màu các loại song do đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 8 - 11/10 đã làm cho 100% diện tích vụ đông đã trồng bị mất trắng, lại thêm lúa mùa thất bát do bệnh lùn sọc đen nên khó khăn chống chọi chất khó khăn.

Trong lúc cấp ủy, chính quyền địa phương đang loay

hoay tìm giải pháp động viên bà con nông dân không nản chí thì cơ chế hỗ trợ mở rộng diện tích cây màu vụ đông của UBND tỉnh như luồng gió mới tiếp thêm sức mạnh để người dân Thái Giang phấn chấn trở lại. Một loạt các giải pháp được cấp ủy, chính quyền và HTX DVNN xã đưa ra như tuyên truyền để người dân hiểu và tiếp cận cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc động viên đoàn viên, hội viên làm nông cốt, phân công cán bộ về các thôn, ra ngoài đồng để chỉ đạo, làm thủy lợi nội đồng, cung cấp phân bón trả chậm bảo đảm chất lượng, chủ động nguồn giống 38 tấn khoai tây được đem từ kho lạnh của

HTX ra tái chế, nhập khẩu tiếp 30 tấn khoai tây giống phục vụ cho việc mở rộng diện tích trồng khoai tây đông muộn. Ngoài ra còn phát động bà con dân đăng ký mở rộng diện tích vụ đông, đăng ký thêm 18 tấn khoai tây giống theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh, như thôn Phát Lộc Tây trồng 10ha khoai tây đông.

Phát huy truyền thống của địa phương trong phong trào sản xuất vụ đông cùng với việc lãnh đạo sát sao, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, HTX DVNN cộng thêm cơ chế hỗ trợ của UBND tỉnh, vụ đông năm 2017, Thái Giang trồng 80ha khoai tây đông, tăng 15ha so với vụ đông năm 2016. Bà con nông dân còn tận dụng quỹ đất vườn tạp, ven đê, chân đất

thịt nhe để trồng các loại rau màu như bí cô tiên, rau bắp cải, ngô nếp... để được hưởng cơ chế hỗ trợ của UBND huyện.

Người nông dân trồng khoai tây vụ đông không lo mất giá vì HTX DVNN đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm để bà con yên tâm sản xuất. Đến thời điểm hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Thái Giang phấn khởi sản xuất cây màu vụ đông, phần đầu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu UBND huyện giao, kết thúc sản xuất vụ đông trước ngày 20/11/2017.

Đảng Cát (Thái Giang, Thái Thụy)



Từ vụ đông năm 2016, HTX DVNN xã Thái Giang đã nhập khoai tây bảo quản trong kho lạnh để chủ động nguồn giống phục vụ sản xuất vụ đông năm 2017.

LƯU NGÀN

Giúp ngư dân vững tin vươn khơi bám biển

Đồn Biên phòng Trà Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh quân lỵ 13km bờ biển thuộc địa bàn hai xã Thái Độ, Thái Thượng (Thái Thụy). Trên địa bàn hiện có 150 phương tiện hành nghề khai thác, đánh bắt hải sản. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn là chỗ dựa tinh thần, tạo niềm tin vững chắc cho ngư dân mỗi khi vươn khơi bám biển.

Với ngư dân, mỗi chuyến ra khơi luôn phải sẵn sàng đối mặt với nhiều hiểm nguy. Chính vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn tạo cho họ sự yên tâm. Anh Nguyễn Văn Lượng, sinh năm 1965, ở xã Đông Long (Tiền Hải) chưa lúc nào người nổi ám ảnh trong vụ tai nạn cuối tháng 9 vừa qua. Hôm đó, cũng như mọi ngày, anh đang cùng 3 ngư dân ra biển, đến khu vực cách

bờ khoảng 1 hải lý thì gặp sóng to, thuyền bị chìm. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Trà Lý lập tức triển khai lực lượng tìm kiếm, hỗ trợ cứu nạn, đưa cả 4 người vào bờ an toàn...

Trước đó, ngày 6/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên biển, lực lượng của Đồn Biên phòng Trà Lý phát hiện tàu vỏ sắt mang biển số HP 3274 đang trôi dạt trên biển sau đó bị mắc cạn trên đồi cát, cách cửa sông Trà Lý khoảng 3 hải lý, trên phương tiện lúc đó không có người. Cùng lúc đó, đơn vị cũng nhận được thông tin của ông Nguyễn Văn Hậu ở xã Thái Hà (Thái Thụy) trình báo có phương tiện bị mất tích từ đêm ngày 5/9. Sau khi thực hiện thủ tục xác minh, đơn vị thông báo cho ông Hậu đến nhận lại phương tiện. Tại Đồn Biên phòng Trà Lý, ông

Hậu cho biết, phương tiện của gia đình có trị giá trên 1 tỷ đồng. Mặc dù mưa qua bán lại từ 2 đến 3 chủ song tàu vẫn mang biển số Hải Phòng, được gia đình ông mua về với mục đích khai thác tài nguyên cá cho Công ty Phú Đức tại Phú Thọ. Khi tàu đang về neo đậu tại bến biển.

Trên đây là hai trong rất nhiều vụ việc mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý cứu hộ, cứu nạn về người, tài sản của nhân dân trong thời gian gần đây. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Kỳ, Trám phó Trám Kiểm soát Biên phòng Trà Lý - một trong những cán bộ đã tham gia ứng cứu trực tiếp nhiều vụ tàu, thuyền gặp nạn trên biển cho biết: Đa số phương tiện bị tai nạn là do chủ quan. Vì thế, ngoài việc nhắc nhở, động viên

ngư dân rút kinh nghiệm, không để trường hợp tương tự xảy ra, đơn vị luôn chủ động sẵn sàng cơ động để mỗi khi có yêu cầu là lên đường nhận nhiệm vụ ngay.

Được biết, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, củng cố các tổ tàu, thuyền an toàn hoạt động trên biển; bồi dưỡng, hướng dẫn cho các chủ phương tiện cung cấp thông tin tình hình trên biển kịp thời. Đơn vị đã tổ chức trao tặng hàng trăm áo phao, đèn pin, radio... cho tổ tàu, thuyền tự quản các xã Thái Thượng, Thái Độ... nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các chủ phương tiện; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện vươn khơi bám biển. Mặt khác, đơn vị vận động ngư dân cam kết không dùng các loại vật liệu

nổ, xung kích điện, ngư cụ thuộc loại cấm để đánh bắt thủy hải sản; không tham gia buôn lậu, tiếp tay, bao che cho buôn lậu; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cung cấp tình hình trên biển kịp thời cho Bộ

đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng; tích cực tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả nêu trên của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý

đã bồi đắp thêm tình cảm quân dân, giúp ngư dân vững tin vươn khơi bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

VĂN CƯỜNG
(Bộ đội Biên phòng tỉnh)



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Ảnh: TẮT ĐẠT

VŨ THƯ

Thu gần 75 tỷ đồng tiền đầu tư giá quyền sử dụng đất

Nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, 10 tháng qua, huyện Vũ Thư đã tập trung công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá thành công 248 lô đất, diện tích 25.905m², thu gần 75 tỷ đồng. Ngoài ra, Trung tâm đã hướng dẫn các xã lập phương án và tổ chức tập huấn cho lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính xã về đấu giá quyền sử dụng đất.

Để đạt kế hoạch thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất để tổ chức đấu giá tại một số xã. Tăng cường thông tin, tuyên truyền cho mọi đối tượng có nhu cầu biết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đấu giá.

MINH NGUYỆT

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ chủ chốt của hợp tác xã



Sản xuất rau, quả sạch của HTX SXKK DVNN xã Thanh Tân (Kiến Xương).

Đó là mục tiêu chính của khóa tập huấn "Kỹ năng quản lý, điều hành hợp tác xã kiểu mới" do Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ HTX (Liên minh HTX Việt Nam) vừa tổ chức cho khoảng 100 giám đốc, kế toán các HTX của hai huyện Hưng Hà, Kiến Xương.

Tham gia tập huấn, các học viên được học tập, nghiên cứu tổng quan về quản lý, điều hành HTX; công cụ, nội dung quản lý, điều hành HTX kiểu mới; tư duy chiến lược của người quản lý, điều hành HTX; các chủ trương, chính sách trong xây dựng HTX phát triển gắn với chuỗi giá trị sản phẩm... Các kiến thức có được qua tập huấn sẽ giúp học viên từng bước áp dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế tập thể.

LƯU NGÀN

Hỗ trợ 350 gia đình sử dụng giàn nước nóng năng lượng mặt trời

Với mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động của chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã tiến hành điều tra, khảo sát về tình hình sử dụng giàn nước nóng năng lượng mặt trời trên địa bàn toàn tỉnh. Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát, tổng hợp thông tin của các tổ chức, cá nhân sử dụng, trong quý IV/2017 Trung tâm sẽ xây dựng chương trình hỗ trợ một phần kinh phí cho 350 gia đình sử dụng hệ thống thiết bị năng lượng mặt trời tại các xã chưa về đích nông thôn mới. Đây là một trong những thiết bị nhằm tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, cần ứng dụng rộng rãi để không chỉ được dùng trong sinh hoạt gia đình mà còn ứng dụng trong các xí nghiệp, nhà máy và tất cả các nhu cầu gia nhiệt khác, đem lại hiệu quả kinh tế cao, hoàn vốn nhanh.

THU THỦY